

## BÁO CÁO

### V/v kết quả hoạt động của Trạm y tế xã và đề xuất các nhiệm vụ thực hiện chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí Thư

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10 của Ban Bí thư đã ban hành về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Chỉ thị 25-CT/TW nhấn mạnh, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và Thông báo kết luận số 126-TB/TW của Ban Bí thư khoá XI về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, hoạt động của y tế cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ toàn diện. Phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ.

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của UBND huyện Tứ Kỳ về việc chỉ đạo, thực hiện chỉ thị Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10 của Ban Bí thư, Đảng, chính quyền địa phương xã An Thanh đã triển khai, chỉ đạo, thực hiện hoạt động của tuyến y tế cơ sở đạt được kết quả cụ thể sau:

#### 1. Công tác chỉ đạo:

Đảng ủy xã hàng tháng ra Nghị quyết chỉ đạo về công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương.

Hàng năm Ủy ban nhân dân xã kiện toàn BCD chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Ngoài ra khi có dịch bệnh xảy BCD tổ chức họp để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh.

#### 2. Công tác quản lý.

Công tác Y tế dưới sự quản lý và chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân về công tác y tế và đảm bảo hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trong xã.

#### 4. Về nhân lực y tế:

Trạm Y tế xã An Thanh hiện có 7 cán bộ, nhân viên. Trong đó có 1 Trạm trưởng; 01 phó trưởng trạm và 5 nhân viên. Có 01 Bác sĩ trình độ đại học; 01 cử

nhân điều dưỡng; 01 cử nhân công tác xã hội chuyên ngành dân số và phát triển; 01 Y sĩ đa khoa; 01 Cao đẳng Nữ hộ sinh; 01 cao đẳng Dược; 01 Y sĩ đang đi học bác sĩ. Từ năm 2016 đến nay Trạm Y tế xã đã có sự thay đổi về nhân sự lên phần nào cũng khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có 2 đc Nghỉ Hưu là: Đồng chí Phạm Văn Thịnh, nguyên là trưởng trạm nghỉ hưu năm 2021 và đồng chí Phạm Xuân Sáng, nguyên là phó trưởng trạm y tế xã nghỉ hưu năm 2020.

Về đội ngũ Y tế thôn: Hiện nay có 3 đồng chí, trong đó An Lao 01 đồng chí; An Định 01 đồng chí; Thanh Kỳ 01 đồng chí.

Đội ngũ cộng tác viên dân số có 6 đồng chí; Trong đó thôn An lao có 2 đồng chí; thôn Thanh kỳ có 2 đồng chí; Thôn An định có 2 đồng chí

#### **4. Nguồn ngân sách:**

Ngân sách: Trạm y tế hưởng lương theo ngạch, bậc (không có ngân sách nào khác)

#### **5. Nhu cầu nguồn nhân lực đến năm 2030.**

- Hiện tại Trạm còn thiếu 1 vị trí Y học cổ truyền.

#### **6. Tổ chức hoạt động y tế thôn.**

- Hiện tại xét thấy nhân lực y tế thôn còn mỏng so với dân số: 3 cán bộ y tế thôn/9000 nhân khẩu của xã.

- Đề xuất tăng số nhân lực y tế thôn, nên ưu tiên nhân lực trẻ, sử dụng điện thoại thông minh và biết sử dụng máy tính thì càng tốt để kịp thời nắm bắt thông tin, hiện tại là mỗi thôn có 1 y tế thôn: tùy theo thôn ít dân, thôn đông dân.

Công tác Y tế xã An Thanh trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động của Trạm luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã, nhất là thời điểm dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng.

Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về y tế xã còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong xã như; Cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức, phát huy đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở;

- Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

- Nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế còn hạn chế; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ chưa phù hợp, chưa thu hút được người có trình độ chuyên môn giỏi gắn bó lâu dài với y tế cơ sở.

- Nhân lực còn thiếu vị trí: Y học cổ truyền để châm cứu, bấm huyệt, cắt thuốc đông y cho bệnh nhân.

- Y tế thôn chưa được tham gia đóng BHYT và BHXH để cán bộ y tế thôn yên tâm công tác phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở với quan điểm y tế cơ sở là nền tảng, phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân, trong thời gian tới UBND xã tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; quản lý sức khoẻ cá nhân và bệnh không lây nhiễm; phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khoẻ Nhân dân thông qua các chương trình y tế công cộng, công tác dân số, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thực hiện trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khoẻ toàn dân.

*Thứ hai*, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở. Đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Hoạt động của trạm y tế xã, phải gắn với quản lý toàn diện sức khoẻ cá nhân; quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; kết hợp quân y và dân y; gắn với y tế trường học.

Tổ chức và hoạt động của trạm y tế phải phù hợp với quy mô, cơ cấu dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận của người dân.

*Thứ ba*, vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Hoàn thiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế.

*Thứ tư*, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng

cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại trạm.

*Thứ năm*, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở theo hướng chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng.

Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện. Phần đầu đến năm 2030, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân.

Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế xã; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với cấp ủy Đảng, Chính quyền, y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế./.

## **7. Kiến nghị đề xuất:**

- Đề nghị UBND huyện, Trung tâm y tế huyện tăng cường nguồn nhân lực cho Y tế xã đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng về trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong xã.

- Quan tâm bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại và có nguồn kinh phí động viên kịp thời cho cán bộ, nhân viên và những người thực hiện công tác y tế cơ sở.

- Thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Y tế cơ sở...

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Trạm y tế xã và đề xuất các nhiệm vụ thực hiện chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí Thư

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Tuấn Nhã**

